



## เข้าทำเร็ว!

📌 ถ้าดูการเคลื่อนไหวของดัชนีอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ต้นปี 60 “โมนิก้า” ยังปักใจเชื่อว่าทั้งหมดเป็นการชิงไหวชิงพริบของนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ไม่มีอะไรที่ต้องคิดซับซ้อนหลายตลบ เพราะของมันเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋ ปัจจัยพื้นฐานให้**ได้แค่นี้** ไม่จำเป็นต้องไป**เรียกร้อง**ในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือถ้าจะหวังให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างเป็น**รูปธรรม** ต้องรอต่อไปอีกระยะหนึ่งระยะ

📌 โดยหนึ่งในตัวแปรที่ทำให้สถานการณ์หลายอย่างดีขึ้นอย่างช้าๆ คงมาจาก**ความเชื่อ**มั่นในสัญญาณเทคนิค จึงพากันเข้าซื้อหุ้นในจังหวะที่อ่อนตัวลงมายังบริเวณ**แนวรับ 1,530 จุด** ต่อจากนั้นก็ใส่ซื้อหุ้นกันมาเรื่อยๆ จนดัชนีถีบตัวขึ้นอย่างช้าๆ ก่อนจะมาปิดที่ 1,569.41 จุด บวกไป 3.26 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.42 หมื่นล้านบาท มันเป็นสถานการณ์ที่**พอคาดเดา**ได้ว่า ดัชนีจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,580 จุด แต่อาจไม่ถูกทั้งหมดในกระบวนการเจ้าค่ะ

📌 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้มาจากข้อมูลบางอย่างยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นอย่างถาวร! การเล่นของรายย่อยถึงเป็นลักษณะ**เข้าทำเร็ว** ไม่มีเวลาลงเลใจอะไรทั้งสิ้น บวกกับ 2 ครั้งที่ผ่านมา **จุดทำกำไร**อยู่แถวบริเวณดังกล่าว “โมนิก้า” ถึงเห็นดีเห็นงามที่เมงเม่าเทขายหุ้นออกไป 560 ล้านบาท เพราะมันเป็น**เรื่องเดิม**ที่เคยเห็นกันมาแล้ว จึงขอประมอด้งๆ ที่เข้าใจเกมการเงินในเกียวนั้นะสิ

📌 เหมือนกับในรายของ **WHAUP** พยายามทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ในระหว่างทางโดนเทขายเป็นระยะ สุดท้ายขึ้นมาปิดที่ 27.25บาท บวกไป 1.25 บาท หรือขึ้น

ไป 4.80% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 626 ล้านบาท “โมนิก้า” ถือเป็นหนึ่งใน**ที่เด็ด**ที่ต้องเริ่มพูดอีกครั้ง ก็ในเมื่อของมันเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งว่า เริ่มมีการเข้ามา**ไล่ราคา**รอบใหม่อย่างตึกคัก จึงต้องพูดถึงหุ้นตัวนี้บ่อยขึ้นในละค่ะ

📌 เช่นเดียวกับในรายของ **PTG** ก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่ต้องติดตามดูผลงานอย่างใกล้ชิด “โมนิก้า” ถือเป็นอีกหนึ่ง**ช็อตเด็ด**ที่แฟนประจำรู้เป็นอย่างดีว่า เริ่มมีการพูดถึงตัวเลขกำไรในไตรมาส 2 จะออกมาอย่างสวยหรู จึงเป็นจังหวะของการ**ไหลตามน้ำ** ล่าสุดหุ้นวิ่งขึ้นมาปิดที่ 21.30 บาท บวกไป 1.40 บาท หรือขึ้นไป 7% ด้วยมูลค่า 832 ล้านบาท งานนี้บอกได้แค่ว่า จังหวะมันให้พอดี ไม่เกี่ยวกับดวงนะจ๊ะ

📌 ส่วนรายที่ก้ำกึ่งระหว่าง “ผีมือ” กับ “ดวง” จนแทบจะแยกไม่ออก “โมนิก้า” กลับพุ่งเป้าไปที่ **APCS** ถ้ามองภาพยาวๆ จะเห็นว่าราคาหุ้นยังแกว่งตัวไปมาแบบ **V-Shape** แต่ถ้ามองสั้นขึ้นมาหน่อยจะเห็นว่า ขึ้นๆ ลงๆ ใน**กรอบ 7-9 บาท**มาเป็นเวลา 4 เดือน ล่าสุดหุ้นวิ่งขึ้นมาปิดที่ 8.15 บาท บวกไป 0.55 บาท หรือขึ้นไป 7.25% ควรจะอ้างเหตุว่าเป็นเรื่องไหนดีละค่ะ

📌 สำหรับในรายของ **SYNEX** อันนี้พอพูดได้เต็มปากเต็มคำ ว่า สถานการณ์ของตัวบริษัท**ดีขึ้นจริงๆ** และการคัมแบ็กในเกียวนั้นไม่ธรรมดาเสียด้วย “โมนิก้า” ถึงอยากให้แฟนคลับลองหันมามอง**หุ้นดาวเด่น**รายนี้อีกสักครั้ง ล่าสุดหุ้นวิ่งขึ้นมาปิดที่ 12.40 บาท บวกไป 0.70 บาท หรือขึ้นไป 6% ด้วยมูลค่า 360 ล้านบาท ถ้ามอง**ยอดเดิม**ที่หุ้นเคยขึ้นไปถึง 13 บาท มันเป็นเรื่องไรที่นำติดตามชมจะบอกให้

📌 เหมือนกับกรณีของ **ASAP** ถ้ามองในมุมของนักเล่นต้องยอมรับว่า อาการ**ตื่นตัว**พร้อมลุยยังคงคุกรุ่นตลอดเวลา แรงซื้อถึงไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนหุ้นวิ่งขึ้นมาปิดที่ 5.40 บาท บวกไป 0.30 บาท หรือขึ้นไป 5.90% ด้วยมูลค่า 98 ล้านบาท “โมนิก้า” ถือเป็น**จุดเปลี่ยน**ที่ต้องจับตามองให้ดีๆ หากวันนี้แรงซื้อจะเข้ามาหนุน แสดงว่า กำลังขึ้นไป**สร้างแนวรับใหม่**ที่สูงกว่าเดิมแล้วแหละ...อืออือ

📌 ส่วนในรายของหุ้นร้อน **ASIAN** เดี่ยยมองเป็นกิมมิคของ**นักผจญภัย** ไม่มีเหตุผลอื่นที่อธิบายได้ดีกว่านี้อีกแล้ว และไม่มีข้อมูลไหนน่าเชื่อถือ เพราะการเล่นเกียวนั้นมาจาก**ความเชื่อ**ส่วนตัวล้วนๆ ผสมผสานกับข่าวสารที่แพร่กระจายในท้องตลาดมีแต่ชวนเชื่อให้เป็นเช่นนั้น “โมนิก้า” จึงไม่ขอกล่าวอะไรเพิ่มเติม เพราะทันทีที่เห็นหุ้นวิ่งขึ้นมาปิดที่ 10.60 บาท บวกไป 0.95 บาท หรือขึ้นไป 9.80% ด้วยมูลค่า 290 ล้านบาท เดี่ยยได้**แต่เอ็งก็เจ้าค่ะ**

📌 เหมือนกับในรายของ **THANA** รายนี้เคยมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่า พอถึงบัพขึ้น หุ้นขึ้นสูงเดี๋ยวนั้น พอถึงบพลง ก็ทิ้งดิ่งลงมาเหมือนกัน แต่โชคดีตรงที่มีตัวเลข**ผลประกอบการ**ซัพพอร์ต “โมนิก้า” ถึงไม่ค่อยหนักใจสักเท่าไร ล่าสุดหุ้นวิ่งขึ้นมาปิดที่ 3.32 บาท บวกไป 0.56 บาท หรือขึ้นไป 20.30% ด้วยมูลค่า 240 ล้านบาท มันเป็นอีกหนึ่ง**ทางเลือก**ที่นักเล่นต้องหัดทำความเข้าใจ เพื่อกำหนดกรอบในการลงทุนเกียวนั้นะจ๊ะ

📌 เหมือนกับในรายของ **SE** จู่ๆ กระชากขึ้นอย่างร้อนแรง ทั้งที่ 2 เดือนก่อนหน้าหุ้นไหลลงสูงเดี๋ยวนั้น “โมนิก้า” ถึงไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่ทำให้หุ้นวิ่งขึ้นมาปิดที่ 3.90 บาท บวกไป 0.12 บาท หรือขึ้นไป 3.20% ด้วยมูลค่า 280 ล้านบาท เดี่ยยฟันธงได้ทันทีว่า **ชุดบ่อล่อปลา!** โดยใช้ความเชื่อเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 2 เป็นตัว**เร้าอารมณ์**..คุณคิดว่า เป็นแบบนี้ไหม? 📌